

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang: Họp mặt Điều dưỡng - Nữ hộ sinh -  
Kỹ thuật viên quý I năm 2025 - Gắn kết và nâng cao chất lượng phục  
vụ

**Chiều ngày 19/03/2025, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức thành công buổi họp mặt Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên quý I năm 2025. Sự kiện quan trọng này không chỉ là diễn đàn chuyên môn mà còn là nơi để đội ngũ y tế lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.**



*Toàn cảnh buổi họp mặt*

Hội nghị vinh dự có sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện, nổi bật là Bác sĩ CKII Phạm Văn Lực - Giám đốc bệnh viện, cùng hai Phó Giám đốc: Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Thủy và Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Hảo và đông đảo điều dưỡng viên, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên đang công tác tại bệnh viện.

Mở đầu chương trình, Bs CKII Nguyễn Trọng Hảo, Phó Giám đốc bệnh viện, đã có báo cáo đánh giá về những phản hồi từ phía khách hàng trong thời gian qua. Bác sĩ Hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần và thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ y tế, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên trong thời gian qua cũng như chỉ ra những điểm cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh.

Tiếp theo, Cử nhân Phạm Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động điều dưỡng trong quý I năm 2025. Bản báo cáo đã nêu bật những thành tựu đáng khích lệ, đồng thời phân tích những thách thức và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, cập nhật các quy trình điều dưỡng tiên tiến và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang: Họp mặt Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên quý I năm 2025 - Gắn kết và nâng cao chất lượng phục vụ

Buổi họp diễn ra trong không khí cởi mở và tinh thần xây dựng. Các điều dưỡng viên, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc. Ban Giám đốc bệnh viện đã lắng nghe và ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ điều, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống và công việc của nhân viên y tế.



*Bác sĩ CKII Phạm Văn Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi họp mặt*

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bác sĩ CKII Phạm Văn Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, đã đánh giá cao vai trò và những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên trong việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng giao tiếp ứng xử để đáp ứng ngày càng tốt hơn sự tin tưởng của người dân.

Buổi họp mặt Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên quý I năm 2025 đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, tăng cường sự đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ trong đội ngũ y tế của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Đây là một hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo bệnh viện đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu phát triển bệnh viện và đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

**PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG**